

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
๑	ด้านสังคม	<p>๑) การเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบาทวิถี และเส้นทางเดินเท้า ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบาทวิถี และเส้นทางเดินเท้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมและอาจมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งให้ดูแลกำจัดขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคกีดขวางทางระบายน้ำในจุดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและควบคุมการรับซื้อปาล์มน้ำมันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าและส่งเสริมการบริโภคน้ำมันปาล์มในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อก ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มภายในประเทศ) เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสค้ากำไร กดราคา หรือบิดเบือน กลไกตลาดในการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ทั้งนี้ โรงสกัดทุกแห่งจะต้องจัดทำและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อผลปาล์มอย่างถูกต้องชัดเจนด้วย</p>	<p>สถ./กทม./จังหวัด ทุกจังหวัด/ สนพ.สป. (กสม.)</p>	<p>ให้ สถ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในจังหวัดต่าง ๆ และให้ กทม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	-
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	<p>๒) การพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพัฒนาคูคลองและพื้นที่บริเวณริมคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสดใสสวยงามตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>	<p>สถ./กทม./จังหวัด ทุกจังหวัด/ สนพ.สป. (กสม.)</p>	<p>ให้ สถ. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางานผล
		ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัดอย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขยายผลการดำเนินการพัฒนาคูคลอง ตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ให้พิจารณาดำเนินการให้มีการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามในพื้นที่แปลงใหญ่ตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีไม้ดอกไม้ประดับเป็นแปลงใหญ่หลากหลายสีสันตามฤดูกาล ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร.๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒